
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

วันที่  ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

----------------------------------- 

รายช่ือผู้มาประชุม 

๑. นายไตรรงค์  ค าวิเศษณ์   ประธานสภาเทศบาล 

๒. นายพงศกร  จินะเสนา   รองประธานสภา 

๓. นายสุธรรม  มุขพันธ์    เลขานุการสภา 

๔. นายทวีศักดิ์  เรืองณรงค์   สมาชิกสภาเทศบาล 

๕. นายมานิตย์  จิตจ านงค์   สมาชิกสภาเทศบาล 

๖. น.ส.ขวัญใจ  กุลพัฒนโสภณ   สมาชิกสภาเทศบาล 

๗. นายอ านวย  หลิมปานนท์   สมาชิกสภาเทศบาล 

๘. นายณรงค์  ก่ออินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล 

๙. นายร่าเหม  ไชยสิทธิ์    สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายจ ารัส  ดวงจิตต์    สมาชิกสภาเทศบาล(ลาป่วย) 

๒. นายสมพร  วิชิตบุตร   สมาชิกสภาเทศบาล(ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายวรวุฒ ิ  ทรงยศ    นายกเทศมนตรีต าบลศรีสุนทร 

๒. นายชัยศักดิ์  มุลิกะบุตร   รองนายกเทศมนตรี 

๓. นายสุนัย  ปิ่นชัยศิริ   รองนายกเทศมนตรี 

๔. นายสุขชัย  เกาทัณฑ์   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

๕. นายสรวิศ  โสดรักษา   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

๖. นางติ๋วรัตน์  ตันพงษ์เจริญ   ปลัดเทศบาล 

๗. นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน    ผู้อ านวยการกองคลัง 

๘. นางนฤมล  ณรงค์ทอง   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ 

๙. นายประพิษ  หนูเพชร    ผู้อ านวยการกองช่าง 

๑๐. นายชวลิต  ชุมพุฒิพงษ์   รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

๑๑. นางธันยชนก  บู่ทอง    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
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๑๒. นางศิริพร  สุขวิริยางกูร   หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 

๑๓. นางสมนิตย์  ลีนานนท์   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

๑๔. นายเต็มศักดิ์  รักโอ    หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

๑๕. น.ส.เสาวลักษณ์ จงหวัง    หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการฯ 

๑๖. นายสมฤทธิ์  ไตรรัตน์    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 

๑๗. นายเฉลิมชัย  คลองงาม   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  3 

๑๘. นายนครินทร์ นาคา    นิติกร กฟผ. 

๑๙. น.ส.ธนัญกร  เอกชัย    เจ้าหน้าที่ธุรการ 

๒๐. น.ส.สุนิสา  สวยสุน    ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 

๒๑. น.ส.ปฏภิากรณ์ สืบวิเศษ    ผช.นวก.ประชาสัมพันธ์ 

 

เริ่มประชุม    เวลา ๑๐.๐๐ น. 

 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) ขอเชิญท่านประธานสภา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุม

สภาเทศบาล สมัยสามัย สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙ ต่อไปเรียนเชิญครับ 

  -ประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย- 

นายไตรรงค์  (ประธานสภา) เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

  -ประธานสภาแจ้งระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายไตรรงค์ (ประธานสภา) ส าหรับวันนี้มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

๑. การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 

ด้วยส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ตอบข้อหารือ 

กรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น รองนายก ที่ปรึกษาและ

เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ต้องพ้นจากต าแหน่งเนื่องจากครบวาระ แต่

ยังคงอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ไม่ต้องยื่น

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและ 
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ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามมาตร ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.

๒๕๔๒ 

๒. การอบรมสัมมนาวิชาการ “การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น” ของสถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ – 

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ หอประชุมกองทัพอากาศกรุงเทพฯ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี 

๒๕๕๘ เมื่อวันที่  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

นายไตรรงค์ (ประธานสภา) ท่านสมาชิกช่วยดูเอกสารด้วยนะครับ ท่านใดจะแก้ไขข้อความส่วนใดหรือไม่ 

หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้

แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

นายไตรรงค์  (ประธานสภา) ให้เลขานุการอ่านระเบียบ 

นายสุธรรม  (เลขานุการสภา) ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.๒๕๙๖ มาตรา ๔๘ ทศ วรรคห้า ให้

นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลง ไว้

ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี 

นายไตรรงค์  (ประธานสภา) ขอเชิญนายกรายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ที่ประชุมสภาฯทราบ 

นายวรวุฒิ  (นายกเทศมนตรี) เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล ตามที่กระผมได้แถลงนโยบายการ

บริหารราชการของเทศบาลต าบลศรีสุนทรต่อสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร เมื่อ

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ซ่ึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ตามกรอบ

แนวทางในการพัฒนาของนโยบาย รวม ๖ ด้าน ประกอบด้วย 

๑. ด้านเศรษฐกิจ 

๒. ด้านบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓. ด้านการสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๔. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และนันทนาการ 

๕. ด้านสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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๖. ด้านการเมืองและการบริหาร 

โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนา

และสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของ

ท้องถิ่นและครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้ รายงานผลการ

ปฏิบัติ งานตามนโยบายฉบับนี้  เป็นการสรุปผลการด า เนินงานในรอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ทุกโครงการและกิจกรรมเป็นโครงการที่มีความ

สอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่งกระผมได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อน เพื่อให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ตามที่

ได้มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจ ากัดหลายประการ ซึ่งกระผมและคณะได้เข้ามา

ด าเนินการจนประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ ในระดับหนึ่งโดยในการแก้ไข

ปัญหาเราจะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด ส าหรับโครงการ

ขนาดใหญ่หรือโครงการริเริ่มใหม่ที่จะท าให้ประชาชน โดยส่วนรวมได้รับ

ประโยชน์จะมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง

(ฉบับที่๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรี

จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล

เป็นประจ าทุกปี กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหาร

เทศบาลต าบลศรีสุนทร ประจ าปี ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้ทุกท่าน

ก่อนล่วงหน้าแล้ว 

นายไตรรงค์  (ประธานสภา)  สมาชิกท่านใดจะซักถามเชิญได้ 

นายพงศกร  (สมาชิกสภา) รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้แถลงมา

ทั้งหมดนั้น กระผมเห็นด้วยแต่การท างานของกองช่างล่าช้ามาก ไม่ว่าจะเป็น

โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไม่ทราบ

ว่าติดขัดในเรื่องใดจึงท าให้การท างานล่าช้า 

นายชัยศักดิ์ (รองนายกเทศมนตรี) จากที่สอบถามมาว่าการท างานของกองช่างล่าช้าก็สรุปได้ดังนี้ 

๑. กองช่างมีบุคลากรน้อยมาก 

๒. ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ด าเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ

ต าบล ต าบลละ ๕  ล้านบาทซึ่งโครงการนี้ทางกองช่างต้องเข้าไปส ารวจ 

ตรวจสอบ และต้องช่วยงานทุกอย่าง 
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๓. ส าหรับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างก็ต้องด าเนินงานตามระเบียบทุกอย่าง  ทุก

ขั้นตอน 

และโครงการทุกอย่างต้องเสร็จเรียบร้อยทันท่วงทีแน่นอน 

นายสุธรรม  (สมาชิกสภา) โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการทั้ง ๘  หมู่บ้านตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนแล้วและ

ติดขัดเรื่องอะไรอยู่ท าไมยังไมเ่สร็จ 

นางธันยชนก (หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง) ๑.โครงการวางท่อ คสล.พร้อมถนน คสล.ข้างโครงการบ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ ๑ 

     ผู้รับจ้างได้ด าเนินการแล้วเสร็จและได้ส่งมอบงานแล้วอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 

     ๒.โครงการก่อสร้างเข่ือนกันดิน ซอยแม่แป๋ง หมู่ที่ ๒ 

     ได้ผู้รับจ้างและท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเดินในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์  

    ๒๕๕๙ 

     ๓.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณซอยโต๊ะหมีด หมู่ที่ ๔ 

ได้ผู้รับจ้างและท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเดินในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

     ๔.โครงการก่อสร้างเข่ือนกันดิน ซอยนพตาแล้ว ๓ หมู่ที่ ๔ 

ได้ผู้รับจ้างและท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเดินในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

     ๕.โครงการก่อสร้างเข่ือนกันดิน คลองบ้านยาหมู่ที่ ๖  ได้ผู้รับจ้างแล้ว 

๖.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ ารูปตัวยูฝาเปิดพร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อม

บ่อพักคสล.ซอยหัวหารสายใน หมู่ที่ ๘ เรียกท าสัญญาจ้าง 

๗.โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ าบริเวณสวนนวมินทรราชา ๘๗ พรรษา บางมะ

รวน หมู่ที่ ๔ เซ็นต์สัญญาจ้างแล้ว 

๘.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดและปรับปรุงผิวจราจรช่วง

ที่ ๑ ซอยนพตาแก้ว(ช่วงสะพานนพตาแก้ว-สามแยกบางโจ)หมู่ที่ ๔ 

วันนี้ได้ท า e-Auction คือประมูลแข่งขันราคาออนไลน์ 

นายไตรรงค์ (ประธานสภา) กองคลังได้ชี้แจงในโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการแล้ว เชิญสมาชิกสอบถามใน

เรื่องต่อไป 

นายทวีศักดิ์ (สมาชิกสภา) โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการซึ่งเป็นงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ เพ่ิมเติม 

 ๑.โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิง 

 

 

 

 



-๖- 

 

 ๒.โครงการก่อสร้างขยายปรับปรุงอาคารส านักงานห้องกองคลัง ห้องกองช่าง

ส านักงานเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

 ๓.โครงการก่อสร้างห้องครัวพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 

 ๔.โครงการก่อสร้างเสาธงชาติโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร 

 ๕.โครงการจัดท าป้ายชื่อโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร 

 ๖.โครงการติดตั้งเหล็กดัดบริเวณอาคารเรียน ชั้น ๒ ชั้น ๓ โรงเรียนอนุบาล            

ศรีสุนทร 

 ๗.โครงการก่อสร้างลานท่าเทียบเรือพร้อมทางข้ึน-ลงเรือ หมู่ที่ ๓ 

 ทั้งหมดนี้ขอทราบด้วยว่าท าไมถึงยังด าเนินงานไม่เสร็จ 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรีป ส าหรับโครงการที่ล่าช้าเนื่องจากประกาศหาผู้รับจ้างแล้ว แต่ไม่มีผู้รับจ้าง บาง

โครงการงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่สามารถท าได้เนื่องจากราคาน้ ามันขึ้นและปริมาณ

งานที่เพ่ิมก็ต้องเพ่ิมราคาน้ ามัน แต่เมื่อเวลาน้ ามันลดปริมาณงานก็ไม่ได้ลด

สุดท้ายพ้นห้วงเวลาด าเนินงานไป จ านวนที่ต้องตกไปและให้กองช่างชี้แจง

เพ่ิมเติม 

นายประพิษ  (ผอ.กองช่าง) ๑.โครงการก่อสร้างวางท่อคสล.พร้อมถนนคสล.บริเวณซอยพรหมมินทร์หงส์บุตร

อุทิศ ม.๕ 

 แบบแล้วเสร็จแต่ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากแขวงการทางไม่ด าเนินการ

วางท่อเมนบริเวณถนนเทพฯ ซึ่งทางเทศบาลไม่สามารถเชื่อมต่อได้ หลังจากนั้น

ได้ประสานไปยังแขวงการทางว่าจะไม่รอ และจะแก้ราคากลางใหม่ 

 ๒.โครงการขุดลอกคลองบางสาด ม.๕ 

 ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบโครงการต าบลละ๕ ล้านบาท 

 ๓.โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิง 

 แบบอาคารส านักงานได้เขียนแล้วเสร็จ แต่กองช่างจะต้องด าเนินแก้ไขราคาใหม่

เนื่องจากเวลาล่วงเลยไปนานแล้ว 

 ๔.โครงการก่อสร้างขยายปรับปรุงอาคารส านักงานห้องกองคลัง ห้องกองช่าง

ส านักงานเทศบาล ยังไม่ด าเนินการออกแบบแก้ไข 

 ๕.โครงการก่อสร้างลานท่าเทียบเรือพร้อมทางข้ึนลงเรือ หมู่ที่ ๓ 

 ตัวแบบแล้วเสร็จ ยกเว้นฐานรากที่ยังไม่มีคนรับรองออกแบบให้ 

 ๖.โครงการปรับปรุงอาคารเรียนรู้ศูนย์อันดามัน หมู่ที่ ๔ 

 



-๗- 

 

 โครงการนี้ต้องใช้ระยะเวลาเขียนแบบค่อนข้างนาน 

 ๗.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคสล.พร้อมบ่อพักคสล.ซอยบ้านบ่อแร่ หมู่ที่ 

๘ โครงการนี้เขียนแบบเสร็จแล้ว 

 ๘.โครงการติดตั้งเสาไฮเมนท์บริเวณสี่แยกเขาล้าน จ านวน ๒ ต้น รอคู่เทียบ 

 ๙.โครงการติดตั้งซุ้มประตูเมือง บริเวณสะพานลอยบ้านลิพอน หมู่ที่ ๑   รอคู่

เทียบ 

 ๑๐.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยป้าละออหมู่ที่ ๑ แบบแล้วเสร็จอยู่ระหว่าง

ปรับราคา 

 ๑๑.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยศาลาอเนกประสงค์(เชื่อมถนนเดิม) แบบแล้ว

เสร็จอยู่ระหว่างปรับราคา 

 ๑๒.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยร่วมซื้อ หมู่ที่ ๒  แบบแล้วเสร็จ 

 ๑๓.โครงการก่อสร้างเข่ือนกันดินพังหลังศาลเจ้าท่าเรือ หมู่ที่ ๓ 

 อยู่ระหว่างปรับโครงการสร้างใหม่และเขียนแบบ 

 ๑๔.โครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ าซอนชีเลื่อย หมู่ที่ ๔ แบบแล้วเสร็จ 

80% 

 ๑๕.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยรอบบ้านบางโจ 

 แบบแล้วเสร็จ เหลือแต่ราคากลาง 

 ๑๖.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า ซอยโต๊ะหมีด หมู่ที่ ๔  อยู่ระหว่างเขียนแบบ 

 ๑๗.โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมปรับปรุงฝาคูระบายน้ า ซอย

บ้านใหญ่หมู่ที่ ๕ ปรับราคาใหม่ 

 ๑๘.โครงการปรับปรุงคูระบายน้ า ซอยทุ่งจีน ๒ หมู่ที่ ๕ ปรับแบบแปลน 

 ๑๙.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ ๕ 

 ก าลังประมาณไปยังผู้ใหญ่บ้านในการออกแบบเขียนแบบ 

 ๒๐.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ ๗ ยังไม่เขียนแบบ 

 ๒๑.โครงการปรับปรุงขยายปากทางเข้าซอยเงินผัน๑หมู่ที่ ๗ ยังไม่เขียนแบบ 

 ๒๒.โครงการปรับปรุงทางเข้า-ออกบริเวณซอยนพตาแก้ว หมู่ที่ ๗ ยังไม่เขียน

แบบ 

 ๒๓.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า ซอยหัวหารสายในช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๘  แบบแล้ว

เสร็จ ๘๐%  

 



-๘- 

 

 ๒๔.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านลิพอนใต้ -คลอง

บางสาด หมู่ที่ ๕ – หมู่ที่ ๘ แบบแล้วเสร็จ 

 ๒๕.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคสล.รูปตัวยูมีฝาปิดสายบ้านลิพอนใต้-คลองบาง

สาด หมู่ที่ ๕ แบบแล้วเสร็จ  

 ๒๖.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยโรงขนมจีน(ช่วงที่๒)หมู่ที่ ๒ แบบแล้วเสร็จ 

 ๒๗ .โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคสล.รูปตัวยูมีฝาปิดซอยบางขาม หมู่ที่ ๒ 

 แบบแล้วเสร็จ ในส่วนของกองการศึกษา 

 ๑.โครงการก่อสร้างเสาธงชาติโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร แบบก าลังแล้วเสร็จ 

 ๒.โครงการจัดท าป้ายชื่อโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร แบบแล้วเสร็จนานแล้ว 

 ๓.โครงการติดตั้งเหล็กดัดบริเวณอาคารเรียน ชั้น ๒ ชั้น ๓ โรงเรียนอนุบาล            

ศรีสุนทรปรับจากเหล็กดัดเป็นสแตนเลส เนื่องจากเหล็กราคาสูงมาก 

นายไตรรงค์ (ประธานสภา) สมาชิกท่านใดจะซักถามอีกหรือไม่ ไม่มีใครจะอภิปรายอีก เป็นอันว่าในระเบียบ

วาระที่ ๓ เรื่องนายกเทศมนตรีต าบลศรีสุนทรแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทรเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องกระทู้ถาม 

 เรื่องการอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่สีเขียวในต าบลศรีสุนทร จ านวน 

๒ โครงการ 

นายไตรรงค์ (ประธานสภา) ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ยื่นกระทู้ถามต่อผู้บริหาร จ านวน ๑ เรื่องเป็นกระทู้

ถามของท่านสุธรรม  มุขพันธ์ ขอเชิญครับ 

นายสุธรรม (สมาชิกสภา) ขอตั้งกระทู้ถาม ต่อผู้บริหารเรื่องการอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพ้ืนที่สีเขียวใน

ต าบลศรีสุนทร จ านวน ๒ โครงการ 

๑. โครงการก่อสร้างโรงงาน บริเวณทุ่งเสือข่วน หมู่ที่ ๖ (ติดกับบริษัทเจริญ

ทรัพย์)ต าบลศรีสุนทร 

๒. โครงการก่อสร้างอาคารสองชั้น สามคูหา(ตรงข้ามภูเก็ตวิลล่า) หมู่ที่ ๑ 

ต าบลศรีสุนทร 

 

 

 



-๙- 

 

นายไตรรงค์ (ประธานสภา) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2

๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที๒่)พ.ศ.๒๕๕๔ 

ข้อ ๘๙ กระทู้ถามแต่ละกระทู้นั้น ให้ผู้ตั้งกระทู้ถามตั้งค าถามและซักถามได้แต่

เพียงผู้เดียว 

ข้อ ๑๐๐  ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งหนึ่ง สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งจะตั้ง

กระทู้ถามเกินกว่าหนึ่งกระทู้ไม่ได้ เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต 

กระทู้ถามนี้ ประธานสภาเทศบาลอนุญาตให้ถามเกินกว่าหนึ่งกระทู้ครับหากเป็น

ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน 

ขอเชิญผู้บริหารตอบกระทู้ถามครับ 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี) ขอตอบกระทู้ถามท่านสุธรมครับว่า โครงการก่อสร้างโรงงาน บริเวณทุ่งเสือข่วน 

หมู่ที่ ๖ (ติดกับบริษัทเจริญทรัพย์)ต าบลศรีสุนทร ซึ่งเจ้าของโครงการได้ขอ

อนุญาตก่อสร้างมาแล้วเป็นก่อสร้างอาคารเก็บสินค้า คสล.๑ชั้น ๑ คูหาความสูง

ไม่เกิน ๖ เมตร ซึ่งตามที่ท่านสมาชิกสอบถามมาจะให้กองช่างเข้าไปตรวจสอบ

อีกครั้งและถ้าโครงการท าการผิดระเบียบก็ต้องระงับการก่อสร้างไป ส าหรับ

โครงการก่อสร้างอาคารสองชั้น สามคูหา(ตรงข้ามภูเก็ตวิลล่า) หมู่ที่ ๑ ต าบล  

ศรีสุนทรทางผู้ขออนุญาตได้ขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น จ านวน 

๑ หลัง เป็นอาคารพักอาศัยและพาณิชย์ จากแบบแปลนที่ขออนุญาตความสูง

ถูกต้องคือไม่เกิน ๖  เมตรและส าหรับกะทู้ถามให้ตรวจสอบความสูงจะให้กอง

ช่างเข้าไปตรวจสอบอีกครั้ง 

นายไตรรงค์  (ประธานสภา) ท่านนายกได้ตอบกระทู้แล้ว ท่านสุธรรม จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีมติที่

ประชุมรับทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ ญัตติเพื่อพิจารณา 

 ๕.๑ เรื่องก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๕๙ และก าหนด

วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๐ 

นายไตรรงค์ (ประธานสภา) ให้เลขานุการสภาชี้แจงระเบียบเก่ียวกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 

 

 

 



 

-๑๐- 

 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๑๓)พ.ศ.๒๕๕๒ ก าหนดว่า ในปี

หนึ่งให้มีสมัยประชุมสภาสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุม

สมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด โดยสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆให้มี

ก าหนดไม่เกินสามสิบวัน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุม

สามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี

ถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ

แต่ละปีโดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติ

แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมปิดประกาศไว้

ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัย

ประชุมสามัญประจ าปีไว้หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก

ในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี หรือ

วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน า

ปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ ข้อ ๑๑

(๒)ส าหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่

ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้น         มีก าหนดกี่วัน กับให้

ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมี

ก าหนดกี่วัน 

นายไตรรงค์  (ประธานสภา) ตามที่เลขาสภาฯได้ชี้แจงระเบียบข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘            

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมัยประชุมให้ที่ประชุมได้รับทราบไปแล้วนั้น ขอเชิญ

สมาชิกเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ และก าหนดวันเริ่ม

สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๐ แต่ก่อนอ่ืนให้เลขาสภาฯแจ้งก าหนดสมัย

ประชุมเดิมในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมทราบก่อน 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) ตามก าหนดสมัยประชุมเดิมในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ก าหนดให้มีสมัยประชุมสามัญ ๔

สมัย ดังนี้ 

- สมัยแรก เดือน กุมภาพันธ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒๘กุมภาพันธ์             

มีก าหนด ๒๘ วัน 

 



 

 

-๑๑- 

 

- สมัยที่สอง เดือน พฤษภาคม ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ พฤษภาคม มีก าหนด ๓๐ 

วัน 

- สมัยที่สาม เดือน สิงหาคม ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐  สิงหาคม มีก าหนด ๓๐ วัน 

- สมัยที่สี่ เดือน ธันวาคม ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐  ธันวาคม มีก าหนด ๓๐  วัน 

นายไตรรงค์ (ประธานสภา)  ขอเชิญสมาชิกเสนอได้ 

นายมานิตย์ (สมาชิกสภา)   ขอเสนอคงรูปเดิม 

นายไตรรงค์ (ประธานสภา)  ขอสมาชิกรับรองด้วย 

นายทวีศักดิ์ (สมาชิกสภา)   กระผมขอรับรอง 

นายสมพร (สมาชิกสภา)   กระผมขอรับรอง 

นายร่าเหม (สมาชิกสภา)   กระผมขอรับรอง 

นายไตรรงค์ (ประธานสภา) มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใด  กระผมขอมติที่ประชุม 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมให้มีการก าหนดสมัยประชุม สามัญ 

ประจ าปี ๒๕๕๙ จ านวน ๔ สมัย  

โดยก าหนด สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่  ๑ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่  ๑ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่  ๑ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือขึ้น และให้เลขานุการสภาฯนับด้วย 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) เห็นชอบ  ๙   เสียง   ไม่เห็นชอบ  - คน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ(ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์) 

นายไตรรงค์ (ประธานสภา) ต่อไปก าหนดวันเริ่มประชุม สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไปคือ

ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจง 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) ตามก าหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ เดิมตั้งแต่วันที่ ๑ 

กุมภาพันธ์ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีก าหนด ๒๘ วัน จึงขอเสนอให้ก าหนด

วันที่ ๑ – ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก 

นายไตรรงค์ (ประธานสภา) ขอสมาชิกรับรองด้วย 

นายพงศกร (สมาชิกสภา) กระผมขอรับรอง 

นายณรงค์ (สมาชิกสภา) กระผมขอรับรอง 

 



 

-๑๒- 

 

นายทวีศักดิ์ (สมาชิกสภา) กระผมขอรับรอง 

นายไตรรงค์ (ประธานสภา) สมาชิกรับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มีก็ขอ

มติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการก าหนดประชุมสภา สมัยสามัญ 

สมัยแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในเดือนกุมภาพันธ์ และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุม

สามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒๘กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐  มีก าหนด ๒๘ วัน โปรดยกมือครับ 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) เห็นชอบ  ๙  เสียง  ไม่เห็นชอบ  - คน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้มีการก าหนดประชุมสภา สมัยสามัญ 

สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในเดือนกุมภาพันธ์ และก าหนดวันเริ่มสมัย

ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐ ก าหนด ๒๘ วัน (ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์) 
 

๕.๒  เรื่อง  ให้การไฟฟ้าฝ้ายผลิตแห่งประเทศไทย ด าเนินการก่อสร้างและ

บ ารุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลด์ สุราษฎร์ธานี ๒ –ภูเก็ต ๓ 

และระบบโครงข่ายไฟฟ้า(ชั่วคราว) ๒๓๐ กิโลโวลด์ พังงา ๒ –ภูเก็ต ๓ และ

ระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๑๑๕ กิโลโวลด์ พังงา ๒-ภูเก็ต ๓ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวน

แห่งชาติป่าชายเลนคลองท่าเรือ   

นายไตรรงค์ (ประธานสภา)  ขอเชิญนายกเสนอญัตติ 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี) เพ่ือให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ด าเนินการก่อสร้างและบ ารุงรักษา

ระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลด์ สุราษฎร์ธานี ๒ –ภูเก็ต ๓และระบบ

โครงข่ายไฟฟ้า(ชั่วคราว) ๒๓๐ กิโลโวลด์ พังงา ๒ –ภูเก็ต ๓ และระบบโครงข่าย

ไฟฟ้า ๑๑๕ กิโลโวลด์ พังงา  ๒ -ภูเก็ต ๓ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชาย

เลนคลองท่าเรือ  และกระผมให้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยชี้แจง

เพ่ิมเติม 

นายนครินทร์  (นิติกร กฟผ.) เนื่องจาก กฟผ.มีความจ าเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการ

อนุญาตให้กระท าการเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขต

ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการก าหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้พ้ืนที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือ

ประโยชน์อย่างอ่ืน ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวน 

 



 

-๑๓- 

 

แห่งชาติ โดยต้องขอรับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นหรือองค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ และน าความเห็นของสภาท้องถิ่นประกอบการยื่นเรื่องขอ

อนุญาตต่อกรมป่าไม้ต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้สภาเทศบาลต าบลศรีสุนทรโปรดพิจารณา

ให้ความเห็นชอบในการเข้ากระท าการเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยทาง

วิชาการและการเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ             ป่าเลน

คลองท่าเรือ เพ่ือก่อสร้างและบ ารุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ส าหรับใช้เป็น

เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นค าขออนุญาตต่อกรมป่าไม้ต่อไป 

นายไตรรงค์  (ประธานสภา) ตามรายละเอียดที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบนั้น สมาชิกสภา

ท่านใดจะสอบถามเชิญได้ 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี) ได้มีเจ้าของพ้ืนที่หมู่ที่ ๓ คือผู้ใหญ่บ้านเข้ามาร่วมประชุมในเรื่องดังกล่าวด้วย 

ขอให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ สอบถาม 

นายเฉลิมชัย (ผู้ใหญ่บ้าน ม.๓) การขออนุญาตดังกล่าวไม่ทราบว่าทาง กฟผ.ได้ด าเนินการสอบถามยังประชาชน

ในหมู่บ้านแล้วหรือยัง 

นายนครินทร์  (นิติกร กฟผ.) ทางกฟผ.ได้จัดท าข้อมูลซึ่งได้ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามดังนี้ 

 ผู้เข้าประชุมที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ ๖๖.๗ และเพศ

ชาย ร้อยละ ๓๓.๓  โดยมีอายุเฉลี่ย ๓๘.๙ ปี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อย

ละ ๖๑.๙ และนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๓๘.๑ ด้านการศึกษาพบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ ๖๑.๙ ระดับสูงว่าปริญญา

ตรีร้อยละ ๑๔.๓ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น สัดส่วนร้อยละ 

๙.๕ เท่ากันอีกร้อยละ ๔.๘  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

จ าแนกผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ/

รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗๖.๒  รองลงมาเป็นผู้น าชุมชนร้อยละ ๑๙.๐ และเป็นผู้แทน

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ ๔.๘ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ร้อยละ ๗๖.๒  เห็นด้วยกับโครงการ ส่วนที่ไม่เห็นด้วยมี ร้อยละ ๔.๘ และไม่มี

ความคิดเห็นร้อยละ ๑๙.๐ โดยผู้ที่เห็นด้วยให้เหตุผล และข้อเสนอเพ่ิมเติม ดังนี้ 

- การด าเนินโครงการช่วยแก้ไขปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับในพ้ืนที่และครัวเรือน

ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ให้มีไฟฟ้าใช้ได้ครบทุกครัวเรือน (ร้อยละ ๓๑.๓) 

 

 



 

-๑๔- 

 

- เพ่ือความมั่นคงด้านพลังงานและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น(ร้อย

ละ ๒๕.๐) ส าหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยไม่ระบุเหตุผลประกอบว่า ยังไม่ทราบ

รายละเอียดโครงการชัดเจน 

และผู้ตอบแบบแสดงความคิดเห็นร้อยละ ๒๓.๘ มีข้อเสนอแนะต่อการด าเนิน

โครงการสรุปได้ดังนี้ 

- การด าเนินโครงการควรมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนให้น้อย

ที่สุด(ร้อยละ ๖๐.๐) 

- ด าเนินการก่อสร้างโครงการให้เร็วที่สุด (ร้อยละ ๔๐.๐) 

- ควรศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบทุกด้านและมีการประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง (ร้อยละ ๒๐.๐) 

นายสุธรรม (สมาชิกสภา) เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวแต่ปัจจุบัน กฟผ.มีการคิดอัตราค่าใช้จ่ายไฟฟ้ามาก

ขึ้น ซึ่งประชาชนควรได้รับผลประโยชน์มากขึ้นกว่านี้ 

นายนครินทร์  (นิติกร กฟผ.) กฟผ.ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ โครงการเพ่ือสังคมซึ่งเป็นการสนับสนุน

ช่วยเหลือสังคม อย่างเช่น จังหวัดน่านที่ กฟผ.ได้ส่งเสริมอาชีพให้   

นายทวีศักดิ์ (สมาชิกสภา) ตามที่ กฟผ.ขอญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการเข้ากระท าการเพ่ือ

ประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ และเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่า

สงวนแห่งชาติเพ่ือก่อสร้างและบ ารุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า กระผมคิดว่า

อนุญาตให้ในเรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการเข้ากระท าการเพื่อประโยชน์            

ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ เท่านั้น เพราะในส่วนเหลือคือ “เข้าใช้

ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อก่อสร้างและบ ารุงรักษาระบบ

โครงข่ายไฟฟ้า”ให้ทางกฟผ.ได้เข้าไปขออนุญาตกรมป่าไม้ดีกว่า 

นายไตรรงค์  (ประธานสภา) สมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอความเห็นชอบในเรื่อง 

ขอรับความเห็นชอบในการเข้ากระท าการเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัย

ทางวิชาการ โปรดยกมือขึ้น 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) เห็นชอบ  ๙  เสียง  ไม่เห็นชอบ  - คน 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ กฟผ.ด าเนินการในเรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการเข้ากระท า

การเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการเท่านั้น 

 

 



 

-๑๕- 

 

 

 ๕.๓ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙ เพื่อน าไปตั้งเป็น

รายการใหม่ ของส านักปลัด จ านวน ๓ รายการ 

นายไตรรงค์  (ประธานสภา) ขอเชิญนายกเทศมนตรีแจ้งเสนอญัตติต่อที่ประชุม 

นายวรวุฒิ  (นายกเทศมนตรี) ขอเสนอญัตติ เรื่ อง ขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๕๙               

เพ่ือน าไปตั้ งเป็นรายการใหม่ ของส านักปลัด จ านวน ๓  รายการ รวม

งบประมาณ ๑๐,๗๐๐.-บาท ดังนี้ 

 รายการที่ ๑ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด ๓ บาน ราคาตู้ละ 

๔,๐๐๐.-บาทจ านวน ๑ ตู้ 

 รายการที่ ๒ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุนครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด ๓ ลิ้นชัก ราคาตู้ละ ๓,๕๐๐.-

บาท จ านวน ๑ ตู้ 

 รายการที่  ๓ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุนครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อพัดลมชนิดตั้งพ้ืน ขนาด ๑๘  นิ้ว ราคาตัวละ ๑,๖๐๐.-

บาท จ านวน ๒ ตัว เป็นเงิน ๓,๒๐๐.-บาท 

 โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน

(โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน)ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท โอนลดครั้งนี้ 

๑๐,๗๐๐.-บาท น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเพ่ือพิจารณา 

นายไตรรงค์ (ประธานสภา)  สมาชิกท่านใดจะสอบหรือไม่  ถ้าไม่มี  ขอความเห็นชอบขออนุมัติ โอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙ เพ่ือน าไปตั้งเป็นรายการใหม่ ของส านัก

ปลัด จ านวน ๓ รายการ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) เห็นชอบ  ๙  เสียง  ไม่เห็นชอบ  - คน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๙ เสียง (ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์) 
 

 ๕.๔ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙ เพื่อน าไปตั้งเป็น

ราการใหม่ ของกองช่าง จ านวน  ๕ รายการ 

นายไตรรงค์  (ประธานสภา) ขอเชิญนายกเทศมนตรีแจ้งเสนอญัตติต่อที่ประชุม 

 



 

 -๑๖- 

 

นายวรวุฒิ  (นายกเทศมนตรี) เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙ เพ่ือน าไปตั้งเป็นราการ

ใหม่ ของกองช่าง จ านวน  ๕  รายการดังนี้ 

๑. หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 

๔ ชั้น) จ านวน ๑ ตู้ ตั้งไว้ ๔,๐๐๐.-บาท(ปรากฏในแผนงานเคหะ และชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

๒. หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 

๑๕ ชั้น) จ านวน ๑ ตู้ ตั้งไว้ ๔,๐๐๐.-บาท 

๓. หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 

๒ บาน) จ านวน ๓ ตู้ ตั้งไว้ ๑๒,๐๐๐.-บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะ และ

ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

๔. หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ (จัดซื้อสายวัดระยะ แบบมือถือ) 

ขนาด ๕๐.๐๐ เมตร จ านวน ๒ ชุด ตั้งไว้ ๒,๐๐๐.-บาท (ปรากฏในแผนงาน

และชุมชน งานไฟฟ้าถนน) 

๕. หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ (จัดซื้อสายวัดระยะ แบบมือถือ) 

ขนาด ๓๐.๐๐ เมตร จ านวน ๒ ชุด ตั้งไว้ ๑,๐๐๐.-บาท (ปรากฏในแผนงาน

และชุมชน งานไฟฟ้าถนน) 

โอนลด 

ด้านบริการชุมชน และสังคม หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) แผนงานเคหะและ

ชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้ง

งบประมาณไว้ ๒,๐๔๘,๕๐๐.-บาท คงเหลือ ๑,๖๐๕,๙๙๘.-บาท โอนลดเป็นเงิน 

๒๓,๐๐๐.-บาท น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

นายไตรรงค์ (ประธานสภา)  สมาชิกท่านใดจะสอบเชิญได้ 

นายสุธรรม  (สมาชิกสภา) ขอสอบถามว่าตู้จัดเก็บเอกสารที่จะจัดซื้อไม่ทราบว่าเก็บไว้ที่ไหน 

นายทวีศักดิ์  (สมาชิกสภา) เห็นด้วยกับการจัดซื้อวัสดุส านักงาน 

นายพงศกร  (สมาชิกสภา) เห็นด้วยกับการจัดซื้อวัสดุส านักงาน แต่การจัดซื้อวัสดุเหล่านี้ต้องเน้นคุณภาพ

ด้วยเพื่อจะได้น ามาใช้ได้นานๆและคุ้มค่ากับงบประมาณ 

นายประพิษ  (ผอ.กองช่าง) ส าหรับการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารที่จัดซื้อก็เพ่ือเก็บเอกสารแบบแปลนที่มีอายุยืน

ที่สุด และตู้เอกสารเหล่านี้จะน าไปเก็บไว้ที่ เก็บวัสดุไฟฟ้าคือ อาคารผลิต

น้ าประปาของเทศบาล 



 

-๑๗- 
 

นายไตรรงค์ (ประธานสภา)  สมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี ๒๕๕๙ เพ่ือน าไปตั้งเป็นราการใหม่ ของกองช่าง จ านวน  ๕ รายการ  

สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) เห็นชอบ  ๙  เสียง  ไม่เห็นชอบ  - คน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๙ เสียง (ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์) 
 

๕.๕ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปี 

งบประมาณ ๒๕๕๙ ของกองสวัสดิการสังคมฯจ านวน ๑ รายการ 

นายไตรรงค์  (ประธานสภา) ขอเชิญนายกเทศมนตรีแจ้งเสนอญัตติต่อที่ประชุม 

นายวรวุฒิ  (นายกเทศมนตรี) ขอเสนอญัตติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๕๙ จ านวน ๑ รายการ ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน รายละเอียดดังนี้ 

 เดิม จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  ๑ ตู้ จ านวน ๑๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้

เก็บเอกสารจ านวน ๑ ตู้ เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารของกองสวัสดิการฯ(เป็นครุภัณฑ์ที่

มีปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เพ่ือถือปฏิบัติให้

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่  ๒๒  

มิถุนายน ๒๕๕๒ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือ

ราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัดฯ)น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-

๒๕๖๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๘ แนวทาง ๓ โครงการที่ ๒๙ หน้า ๑๒๒ 

 แก้ไขเป็น จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จ านวน ๒ ตู้ จ านวน ๑๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ๒ บานเปิด จ านวน ๑ ตู้ และจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบาน

เลื่อนกระจกจ านวน ๑ ตู้ เพ่ือใช้จัดเก็บเอกสารของกองสวัสดิการฯ(เป็นครุภัณฑ์

ที่ไม่มีปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เพ่ือถือปฏิบัติ

ให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่  

๒๒  มิถุนายน ๒๕๕๒ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาด

หรือราคาท่ีเคยจัดซื้ออย่างประหยัดฯ)น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – 

๒๕๖๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๘ แนวทาง ๓ โครงการที่ ๒๙ หน้า ๑๒๒ 

น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 

 

 



 

-๑๘- 

 

นายไตรรงค์ (ประธานสภา) สมาชิกท่านใดจะสอบถามเชิญได้ ถ้าไม่มี ขออนุมัติขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

ค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของกองสวัสดิการสังคมฯ

จ านวน ๑ รายการ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) เห็นชอบ  ๙  เสียง  ไม่เห็นชอบ  - คน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๙ เสียง (ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืนๆ 

นายไตรรงค์  (ประธานสภา)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบในวาระนี้บ้างขอเชิญได้ ถ้าไม่มี 

    ส าหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้และขอปิดประชุม 

ปิดประชุม    เวลา     ๑๔.๐๐  น. 

 

(ลงชื่อ)     ผู้จดรายงานการประชุม 

         (   นายสุธรรม    มุขพันธ์  ) 

                   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร 
 


